

# CON ĐƯỜNG SỐNG

8

## Chúa Làm Gì Cho Bạn?

Có lẽ bạn đã nghe người ta nói, “Các Cơ Đốc nhân thường nói về sự cứu rỗi. Tôi cần phải được cứu sao? Tôi có làm nạn đâu. Đời tôi thanh bình lắm mà!”

Người ta thường nghĩ là có gặp hoạn nạn mới cần cứu vớt, chớ người ta không nghĩ tới có một thứ còn nguy kịch hơn tai nạn thể xác vật chất, đó là nạn sống đời tội lỗi.

Thế giới chúng ta đầy dẫy tội lỗi. Nào là sự cơ cực, khổ đau, thù hận, chiến tranh, bệnh tật, và chết chóc. Bạn có hài lòng với thế giới hiện tại chăng? Chắc chắn không. Như vậy là bạn thấy con người cần phải được cứu khỏi thế giới tội lỗi này.

Đời người không có ai là không bị nhiễm tội. Một người cha có thể mất bình tĩnh mà đánh đập đứa con nhỏ không phương tự vệ. Một người có thể bị tình dục lấn áp lý trí mà

phạm tội tà dâm với vợ kẻ lân cận mình. Người công nhân có thể nổi giận mà đánh chết ông chủ. Người chồng có thể không dần được sự tức giận mà tát tai vợ mình. Một người có thể nói những lời khiếm nhã, ăn hối lộ, và bỏ bê cha mẹ. Con người có cần được cứu khỏi những việc thiếu đạo lý đó chăng? Dĩ nhiên là cần. Như vậy con người cần được giải thoát khỏi tội lỗi, vì hết thảy những hành động kia đều là tội lỗi.

Tội là gì? Kinh Thánh nói, “Ai phạm tội tức là trái luật pháp” (I Giăng 3:4). Luật pháp Đức Chúa Trời cấm con người làm điều ác, là tiêu chuẩn sống công bằng. Bởi vậy, Kinh Thánh chép, “Mọi sự không công bình”—mọi hành động sai quấy—“đều là tội” (I Giăng 5:17).

## 1. TA CẦN PHẢI ĐƯỢC CỨU KHỎI BA ĐIỀU NÀO?

### *(1) Ta cần được cứu khỏi sự chết vì đó là hình phạt của tội lỗi.*

Ai cũng là tội nhân, “Vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:23). Sự chết Kinh Thánh nói ở đây là sự chết vĩnh viễn (cái chết thứ hai), chứ không phải là sự chết thứ nhất chỉ là một giấc ngủ (Giăng 11:11-14). Trong Đấng Christ, ta có hy vọng sống lại từ sự chết thứ nhất. Không có Đấng Christ, tội nhân phải chết lần thứ hai, tức là chết vĩnh viễn.

### *(2) Ta cần được cứu khỏi đời sống tội lỗi.*

Đời sống đối với con người là một chuỗi thử thách triền miên. Đôi khi họ cũng cảm thấy hạnh phúc, dù đó là hạnh phúc tạm bợ vì đời thường thường buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng. Nhưng đối với những người được cứu thì họ được ban cho một quyền lực mới để sống, do đó họ cảm thấy lòng đầy vui thỏa

và bình an. Hoạn nạn có thể đến với họ, nhưng họ vẫn giữ được sự thanh thản trong mọi hoàn cảnh.

### ***(3) Ta cần được cứu khỏi thế giới tội lỗi.***

Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới hoàn hảo, nhưng A-đam và Ê-va đã nghe lời cám dỗ của Sa-tan mà phạm tội. Từ đó Sa-tan chiếm đoạt chủ quyền của thế giới và tiếp tục cám dỗ con người chống lại Đức Chúa Trời. Một ngày kia Sa-tan và mọi điều ác trong thế gian sẽ bị tiêu diệt, lúc bấy giờ Đức Chúa Trời sẽ tái tạo một thế giới mới cho những người được cứu.

## **2. AI CÓ THỂ CỨU TA?**

Ai cũng cần và cũng muốn được cứu, nhưng không ai có thể tự cứu. Con người chẳng khác gì một kẻ phạm trọng tội và bị kết án tử hình. Người tử tội không thể làm gì được để cứu mình cả, và họ phải đền tội. Mọi người đều bị án tử hình, vì mọi người đều phạm tội. Chỉ một mình Đức Chúa Giê-su có thể cứu chúng ta khỏi án tử hình. “Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Ngài chịu chết thế cho chúng ta, hầu chúng ta có thể nhận sự sống của Ngài. Ta có thể ví như một tội nhân đang đứng nơi pháp trường, chỉ chờ đợi hành quyết lấy cớ sủng là ta đi vào cõi chết. Nhưng bỗng nhiên có một sứ giả hiện đến, ra lệnh bỏ súng xuống. Lệnh ân xá từ một nhân vật cao cấp đã can thiệp và tên tử tội được phóng thích. Đức Chúa Trời cũng đã dự bị cho chúng ta một con đường thoát khỏi sự chết đời đời. Con đường đó là Đấng Christ.

Con người không thể tự cứu khỏi sự chết, đó là hình phạt của tội lỗi. Ta không thể tự thay đổi bản ngã để trở thành vô tội cũng



như con sư tử không thể tự thay đổi bản chất của nó để trở thành con chiên được. Đúng như lời Phao-lô nói, “Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi” (Rô-ma 7:21). Tội lỗi mạnh hơn ý chí. Xác thịt ta quá yếu đuối không thể chống cự được sự cám dỗ đầy quyến rũ của Sa-tan. Đó là lý do mà bạn và tôi cần Đấng Cứu Thế vì chúng ta không thể tự cứu lấy mình.

Đức Chúa Giê-su có thể thay đổi đời sống ta. Ngài có thể ban cho ta ý chí và năng lực để sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn (II Cô-rinh-tô 5:17). Những gì hung dữ, độc ác, vị kỷ đều tan biến để nhường chỗ cho sự hiền lành, nhân từ và vị tha. Sự thay đổi hoàn toàn đến nỗi bạn bè thân cận không nhận ra người nữa. Người đã được “sanh lại” (Giăng 3:3).

Người theo Đấng Christ được gọi là Cơ Đốc nhân. Theo chữ Hán, “*Cơ Đốc*” là Đấng Christ, “*nhân*” là người. Cơ Đốc nhân là người của Đấng Christ, người thuộc về Đấng Christ vậy. Làm một Cơ Đốc nhân không phải chỉ mang danh Đấng Christ là đủ, mà phải có sự thay đổi trong cuộc sống để mọi người có thể nhận ra là mình thuộc về Đấng Christ.

Nếu ta hoàn toàn tin tưởng Đức Chúa Giê-su là Đấng tha tội cho mình, thì ta sẽ nhận được sự cứu giúp mà ta cần. Không ai có thể trông cậy vào mình để mong tìm sự cứu rỗi. Chỉ có Đức Chúa Giê-su mới có thể cứu chúng ta mà thôi vì Ngài đã chết cho ta. Đấng Christ là niềm hy vọng duy nhất. Giờ đây Ngài khuyên nài ta đến với Ngài để được cứu.

### 3. TA PHẢI LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC CỨU?

Câu hỏi quan trọng nhất của con người là, “Tôi phải làm chi để được cứu?” Ta có thể đến với Chúa qua ba bước.

### ***(1) Từ bỏ đời sống tội lỗi cũ***

Từ bỏ tội lỗi là cầu xin sự tha thứ cho những tội đã qua, và sẽ không phạm tội sắp tới. Kinh Thánh gọi sự buồn rầu về tội lỗi và sự xây bỏ tội lỗi là sự ăn năn. Một người thành thật hối lỗi thì phải xưng tội mình với Đức Chúa Trời, xin Ngài tha thứ, và không bao giờ tái phạm nữa. Ngài hứa rằng, “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm ngôn 28:13).

Tội nhân phải xoay hướng hoàn toàn, nghĩa là hoán cải và từ bỏ đời sống cũ. Khi ta thành thật hối lỗi, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và rửa sạch tội ta. Không có tội nào ta đã phạm mà Ngài không thể tha thứ được. “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9).

Nếu bạn đã xa cách Chúa và băn khoăn về những tội trong quá khứ, thì hãy đến cùng Đức Chúa Giê-su. Ngài sẽ tha thứ cho bạn. Ngài sẽ lấy huyết Ngài “làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7). “Đáng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta” (Khải huyền 1:6).

Ngài yêu bạn, đã chết vì bạn. Lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ cho bạn. Hơn thế nữa, Ngài làm một điều mà không ai làm được, ấy là xóa sạch tội lỗi của bạn đã ghi chép vào sổ trên trời. Bây giờ chỉ còn tùy nơi bạn: ăn năn và xưng tội để nhận sự tha thứ và xóa tội từ Chúa.

### ***(2) Chấp nhận đời sống mới nơi Đức Chúa Giê-su***

Chấp nhận đời sống mới nơi Đức Chúa Giê-su là tin rằng Ngài có thể ban cho ta một đời sống hoàn toàn mới. “Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì người. . . sẽ được cứu rỗi” (Công vụ các

Sứ đồ 16:31). Tin điều gì? Tin rằng Đức Chúa Giê-su đã cứu bạn, và tin rằng Ngài đã tha thứ và đã rửa sạch tội lỗi bạn. Tin rằng Ngài đã cất bỏ đời sống tội lỗi cũ và ban cho bạn một đời sống mới. Hãy tin—nghĩa là hãy có đức tin—để nhận lãnh. Vì “hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Ngài ban cho bạn cách nào? Đức Chúa Giê-su phán, “Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3).

Khi hiện tượng tái sanh diễn ra thì có sự thay đổi rực rỡ cũng như sự sinh ra của một hài nhi. Em bé ấy phải được sinh ra trong một gia đình nào đó. Một người muốn làm con Đức Chúa Trời thì cũng phải sinh lại trong gia đình của Ngài. Cá nhân trở thành một người mới vì đã nhận được tâm hồn mới. “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khối thịt các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 36:26).

Khi đã ban cho ta một tâm hồn mới rồi, Ngài sẽ ngự vào lòng ta, và Ngài giúp ta sống một cuộc đời mới hoàn toàn (II Cô-rinh-tô 5:17).

### **(3) Sống vì Chúa mỗi ngày**

Sống vì Đức Chúa Giê-su thì mỗi ngày ta hãy phó thác đời mình cho Ngài. Nếu ta sống gần gũi và mật thiết với Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ ta khỏi phạm tội. Có đôi khi ta lìa xa Chúa và phạm tội, nhưng nếu ta ăn năn và xưng tội mình, thì Ngài là Đấng Cứu Thế nhân từ sẵn sàng tha thứ như lúc ta mới đến với Ngài lần thứ nhất vậy (I Giăng 2:1).

Đức Chúa Trời ban cho ta bốn phương pháp để giúp ta sống đời Cơ Đốc nhân:

a) *Học hỏi Kinh Thánh mỗi ngày* sẽ khiến Cơ Đốc nhân phát triển đức tin và không phạm tội. Thi thiên 119:11 chép rằng, “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” Đối với Cơ Đốc nhân, việc học Kinh Thánh cần

thiết như việc ăn uống cần cho cơ thể vậy.

b) *Cầu nguyện và suy gẫm.* Hầu chuyện với Chúa, suy gẫm về sự yêu thương lạ lùng và sâu rộng của Ngài là những nhu cầu cần thiết cho Cơ Đốc nhân, chẳng khác chi không khí cần thiết cho phổi.

c) *Thông công với những Cơ Đốc nhân khác* để tăng cường đời sống mới.

d) *Chia sẻ đức tin cho người khác* là một sức mạnh diệu kỳ để làm đức tin lớn mạnh hơn.

Nếu ta sống khẳng khít với Chúa, Ngài sẽ ban thêm sức cho ta mỗi ngày. Ngài hứa, “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi. . . lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

Ngài hứa ở với ta luôn luôn (Ma-thi-ơ 28:20), và ngự trị trong lòng ta mãi mãi. Ai hằng ở với Chúa và thông công mật thiết với Ngài, thì sẽ được Ngài ban cho ý chí và nghị lực để thắng mọi cám dỗ. “Nguyên Đấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng” (Giu-đe 24).

#### 4. CÓ AI TÌM CHÚA MÀ BỊ TỪ CHỐI CHẶNG?

Dĩ nhiên là không! Đức Chúa Giê-su không bao giờ làm ngơ trước một người tìm kiếm Ngài. Ngài đã đến để tìm kẻ có tội và cứu vớt kẻ sa đọa nhất. “Kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu” (Giăng 6:37).

Bạn có thể sống đời sống mới mà Kinh Thánh miêu tả và có thể bạn không hiểu hết những sự mầu nhiệm của cuộc đời ấy. Đức Chúa Trời không đòi hỏi bạn phải hiểu hết. Ngài chỉ đòi hỏi bạn một điều là tin lời Ngài hứa và tiếp nhận sự ban cho

của Ngài. Nếu bạn làm điều đó thì một đời mới bắt đầu thể hiện trong bạn và ngay trong khoảnh khắc này, Đức Chúa Giê-su có thể tái tạo bạn thành một người mới.

Nếu bạn chưa đến với Chúa bao giờ, thì giờ đây bạn có muốn đến với Ngài chẳng? Bạn hãy cầu nguyện, “Ồi! Đức Chúa Giê-su, tạ ơn Ngài đã chết vì con. Xin Ngài đưa dắt con đến cùng Ngài. Xin Ngài rửa sạch tội con, ngự vào lòng con và cứu con. Xin Ngài ban cho con một tâm hồn mới, một đời sống mới, và năng lực để sống cho Ngài.” Khi bạn thực hiện việc tìm đến với Ngài, thì Ngài sẽ làm phần của Ngài là cứu vớt bạn.

**Bài học 9 sẽ giải đáp câu hỏi:**

**KHI NÀO CHÚA SẼ TÁI LÂM?**

